



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อให้ช่วยปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕-๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้ตรวจสอบใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ของผู้สมัครสอบ (เลือกสรร) พนักงานจ้าง ทั้งสองตำแหน่ง ในเบื้องต้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ (เลือกสรร) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก), ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีสอบข้อเขียน ตามรายชื่อ-นามสกุล ดังนี้

๑.พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลขประจำตัวลำดับที่	รายชื่อ - นามสกุล	วุฒิการศึกษา	อายุ (ปี)	หมายเหตุ
๐๐๐๑	นางสาวกัลยา สุดาจันทร์	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา พาณิชยกรรม	๔๐	-
๐๐๐๒	น.ส.อรุณวรรณ จันทร์นวล	ปริญญาตรี สาขาวิชา บัญชีบัณฑิต	๒๘	

๒.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวลำดับที่	รายชื่อ - นามสกุล	วุฒิการศึกษา	อายุ (ปี)	หมายเหตุ
๐๐๐๑	นายสำราญ อินอ่อน	มัธยมศึกษาตอนปลาย	๕๑	-
๐๐๐๒	นายศุภมิตร ฉวีรัมย์	มัธยมศึกษาตอนปลาย	๒๘	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติและคะแนนคุณสมบัติข้างต้นนี้ ได้ตรวจตามข้อเท็จจริงจากใบสมัคร เข้ารับการสอบคัดเลือก แบบสรุปประวัติการรับราชการและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ยื่นและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีคะแนนคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเทอดเกียรติ พัฒนนิติกดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รัการาชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง